



# HƯƠNG TỎI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## VŨ THƯ Nghĩa tình tháng 7



Thế hệ trẻ Vũ Thư tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương vẫn còn nhức nhối trên thân thể các thương binh, bệnh binh hay đọng lại thành nỗi đau sâu thẳm trong trái tim những người vợ, người mẹ tiến công, tiền công đi mà không có ngày đón họ trở về. Với tấm lòng tri ân sâu sắc và tâm nguyện sẽ chia làm với đi những mất mát đó, những năm qua, huyện Vũ Thư luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công trên địa bàn.

Mặc cho nắng hè bỏng rát, không khí xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Phương, 85 tuổi, vợ liệt sĩ Phạm Văn Rì, thôn Phú Lễ, xã Tự Tân vẫn rất sôi nổi, khẩn trương. Ngắm nhìn ngôi nhà vững chãi đang được hoàn thiện, bà Phương rơm rớm nước mắt chia sẻ: Ông mất đi để lại một mình bà nuôi hai con rất khó khăn. Bà có hai người con trai nhưng 1 người mất sớm, 1 người bị bệnh, bà lại tàn tật nên cuộc sống rất khó khăn, những năm qua bà ở trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, không an toàn khi mưa bão. Biết hoàn cảnh gia đình, xã Tự Tân đã động viên bà Phương và vận động Ban CHQS huyện, Công ty Cổ phần Sản xuất

hàng thể thao Maxport ủng hộ 70 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa rộng 40m<sup>2</sup> cho bà. Họ hàng, làng xóm cũng ủng hộ ngày công, kinh phí hỗ trợ thêm để bà xây nhà. Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã Tự Tân cho biết: Tự Tân là xã giàu truyền thống cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến Tự Tân có 182 liệt sĩ, 83 thương binh, bệnh binh, 6 cán bộ lão thành cách mạng, 19 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 14 người nhiễm chất độc da cam. Đến nay, 100% cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều thương binh, bệnh binh đã mất. Xác định việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công là việc cần làm sớm, thường xuyên, những năm qua, xã đã triển khai thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Cùng với gia đình bà Phương, 5 năm qua, xã đã huy động các nguồn lực tiến hành xây dựng, nâng cấp nhà ở cho 17 gia đình chính sách tại địa phương. Các chế độ, chính sách cho đối tượng chính sách được xã thực hiện kịp thời, đầy đủ. Các phong trào chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, ủng hộ quỹ nhà ở cho người có công, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được

nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, xã đã vận động được 94 triệu đồng và kinh phí xây dựng 1 nhà ở, tiếp tục tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như hỗ trợ chỉnh sách hàng năm. Các đơn vị, địa phương trao tặng hàng nghìn sổ tiết kiệm tình nghĩa cho thương binh, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức hàng nghìn lượt thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân trong các dịp lễ, tết, khi ốm đau. Đặc biệt, huyện sẽ tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là xóa nhà ở đơn nát cho gia đình người có công trên địa bàn. Trong đó, huyện phấn đấu năm 2017 sẽ huy động nguồn lực khoảng 16 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp nghiêm trọng cho gia đình chính sách, giúp đỡ để 100% gia đình người có công vươn lên thoát nghèo. Những hoạt động này thể hiện lòng tri ân sâu sắc đồng thời cũng thể hiện tinh cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Vũ Thư với sự hy sinh, cống hiến của những người và gia đình có công với cách mạng.



Các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn huyện thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Dũng Nghĩa.



Công trình nhà tình nghĩa của gia đình bà Phương (xã Tự Tân) đang được gấp rút hoàn thành.

Tuy nhiên, qua khảo sát, trên địa bàn huyện Vũ Thư vẫn còn 1.608 gia đình người có công có nhà ở xuống cấp, trong đó 434 ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng; đời sống nhiều gia đình chính sách còn gặp khó khăn. Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ở, chốn ở yên ổn...", thời gian tới, huyện sẽ tăng cường huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là xóa nhà ở đơn nát cho gia đình người có công trên địa bàn. Trong đó, huyện phấn đấu năm 2017 sẽ huy động nguồn lực khoảng 16 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp nghiêm trọng cho gia đình chính sách, giúp đỡ để 100% gia đình người có công vươn lên thoát nghèo. Những hoạt động này thể hiện lòng tri ân sâu sắc đồng thời cũng thể hiện tinh cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Vũ Thư với sự hy sinh, cống hiến của những người và gia đình có công với cách mạng.

QUỲNH LƯU

## Kỳ vọng của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI

Ông Vũ Hồng Quân, xã Thụy Liên (Thái Thụy)



Hiện nay, chế độ phụ cấp cũng như các điều kiện phục vụ hoạt động của cán bộ các đoàn thể ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tôi mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị với các cơ quan chức năng rà soát về nhiệm vụ, các chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở hiện nay và có phương án điều chỉnh, tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ; hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể ở thôn, tổ dân phố; chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên... Có như vậy mới có thể động viên đội ngũ cán bộ cơ sở gắn bó với công việc, yên tâm công tác. Ngoài ra, HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét tăng kinh phí hoạt động cho các đoàn thể ở cơ sở, đặc biệt quan tâm, đầu tư cho những địa bàn rộng, có đông hội viên, đoàn viên.

Ông Mai Vinh Quang, xã Hòa Bình (Kiến Xương)



Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã và đang làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, các địa phương chưa đạt chuẩn nông thôn mới đều là các xã rất khó khăn về nguồn lực và còn nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra là các xã phải nỗ lực phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và giúp các địa phương sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu HĐND tỉnh sẽ quan tâm, bàn, đề xuất những chính sách, cơ chế hỗ trợ nguồn lực nhiều hơn để các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các công trình thiết chế văn hóa, trường học... đạt chuẩn quốc gia và hạn chế nợ công trong xây dựng cơ bản. Đối với những xã đã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, các cấp, các ngành cần thường xuyên kiểm tra việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần bảo vệ thành quả cuộc cách mạng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới cách bền vững.

Ông Phạm Văn Thống, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình)



Chủ trương lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ để đường thông, hè thoáng là một chủ trương đúng, có tính xuyên suốt, được đồng bào người dân đồng tình, tự giác tháo dỡ phần công trình, hàng quán vi phạm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc giải tỏa chưa thống nhất giữa các hộ có vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân, vì vậy các ngành chức năng cần rà soát kỹ, thực hiện công bằng, đúng pháp luật để tạo hiệu ứng tốt. Hiện nay đã có một số trường hợp tái lấn chiếm trở lại, do đó các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; giao cho các đoàn thể quản lý các đoạn đường, nhất là những đoạn quốc lộ, tỉnh lộ.

Ông Nguyễn Quỳnh Phú, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Hồ)



Thời gian qua, các cấp, các ngành liên quan đã tiến hành các đợt thanh tra, kiểm tra đột xuất, phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Song tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vẫn diễn ra khá phổ biến khiến người dân lo lắng. Vì lợi nhuận, người sản xuất, kinh doanh đã sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, thuốc kích thích tăng trưởng các loại rau xanh, hóa chất cấm dùng chế biến nông sản, thủy sản, hóa chất tẩy rửa thịt, cá ô nhiễm hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường tiêu thụ và sức khỏe nhân dân. Trong khi đó, công tác kiểm soát, quản lý an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm còn thụ động; xử lý vi phạm chưa đảm bảo tính răn đe nên người tiêu dùng hàng ngày vẫn phải sử dụng thực phẩm không an toàn, phát sinh bệnh tật. Để nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người tiêu dùng tự bảo vệ mình, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, lên án, tẩy chay những cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm; ngăn chặn các thực phẩm nguy hại từ bên ngoài vào tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất thực phẩm sạch phát triển.

NHÓM PHONG VIÊN

Đã 21 năm đưa nghề may về tỉnh nhưng chưa bao giờ các xí nghiệp thuộc Tổng công ty May 10 trên địa bàn Thái Bình xây ra tình huống bất trắc nào về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ (PCCN). Đó là một trong những thành công lớn của các xí nghiệp.

Ông Trần Trọng Kim, Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp May Thái Hà cho biết: Ngoài việc tìm kiếm thị trường, bạn hàng tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động thì các đơn vị thuộc Tổng công ty May 10 luôn coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN, dự trù trang thiết bị, nhất là về chế độ bảo hộ cho người lao động như áo, khẩu trang, găng tay, ủng, kính mắt, bình bột, bình bọt... Tất cả những việc này được May 10 làm rất bài bản và sớm để chủ động trong việc điều chỉnh cần đối kinh phí. Riêng đối với công tác PCCN, ngoài việc đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng môi trường an toàn, hàng năm, các xí nghiệp còn bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị chữa cháy từ

# An toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ ở các xí nghiệp thuộc Tổng công ty May 10



Tinh huống chữa cháy giả định ở Xí nghiệp May Thái Hà.

làng vôi, bình xịt, bình bột, bình khí đến hệ thống báo cháy tự động trị giá hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, để giảm thiểu những rủi ro trong an toàn vệ sinh lao

động, PCCN, việc làm đầu tiên của các xí nghiệp là thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động. Tiếp đó là việc tổ chức các

lớp tập huấn, tổ chức diễn tập thoát hiểm, chữa cháy tại chỗ ở tất cả các đơn vị 2 lần/năm, trong đó đặc biệt coi trọng đội ngũ an toàn viên của nhà máy và

huấn luyện nghiệp vụ cho đội phòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Ngoài ra, ở tất cả các phân xưởng đều lắp đặt biển hiệu, bảng hướng dẫn thoát hiểm, tiêu lệnh, bảng hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động của người lao động các xí nghiệp còn kiểm tra, thay thế những thiết bị không bảo đảm và bổ sung thiết bị mới. Cùng với đó, các thiết bị máy móc đều gắn bằng hướng dẫn sử dụng và quy trình vận hành nhằm giúp cho công nhân giảm thiểu tai nạn rủi ro xảy ra. Hơn nữa phải luôn cải thiện điều kiện môi trường làm việc như hệ thống làm mát, ánh sáng, độ bụi, tiếng ồn để giảm thiểu bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Chính vì thực hiện tốt những giải pháp trên nên đến nay chưa xảy ra bất cứ tai nạn rủi ro nào đối với các xí nghiệp thuộc Tổng công ty May 10 trên địa bàn tỉnh trong qua trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.



Thực hành dùng bình chữa cháy dập lửa khay xăng của công nhân May 10.

Ông Trần Thanh Hưng, quản lý an toàn, tổ trưởng cơ điện Xí nghiệp May Thái Hà cho biết: Tổ chia làm 3 nhóm gồm 9 người trực ở 3 bộ phận là trực chuyên, trực lò hơi và trung tu bảo dưỡng chuẩn bị các thiết bị phục vụ sản xuất. Hàng ngày tôi phân công nhiệm vụ cho từng người, lên lịch làm việc và đi kiểm tra các thiết bị, hệ thống điện, bảo hộ lao động, hệ thống thoát hiểm và yêu cầu tất cả công nhân phải làm vệ sinh

thiết bị máy móc và khu vực xung quanh mỗi tuần hai lần. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ báo cáo những hỏng hóc để kịp thời sửa chữa, xử lý cũng như thay thế để bảo đảm cho sản xuất. Ở lĩnh vực điện cũng được phân cấp rõ ràng, trước khi vào ca và hết ca sản xuất đội ngũ cơ điện có nhiệm vụ đóng cắt điện và vệ sinh tủ điện 2 lần/tuần. Ngoài việc giáo dục tuyên truyền nhắc nhở công nhân thực hiện công

tác an toàn vệ sinh lao động, các xí nghiệp còn hạ điểm tin đưa khen thưởng hàng tháng đối với những lao động không thực hiện nghiêm, nhất là việc đeo khẩu trang. Chị Nguyễn Thị Tươi, công nhân Xí nghiệp May Thái Hà cho biết: Mặc dù làm ở khâu đóng gói hoàn thiện sản phẩm song tôi vẫn không quên thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, vệ sinh xung quanh bàn làm việc. Làm được điều này vừa tránh hít phải bụi ở môi trường xung quanh vừa giảm được tình trạng nói chuyện, đứng nhanh tiến độ làm việc, nâng cao năng suất lao động. Đây cũng là một trong những bí quyết góp phần đưa sản lượng của Xí nghiệp May Thái Hà đạt cao nhất trong các đơn vị May 10 trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Trọng Kim khẳng định: Đến nay, người lao động trong các xí nghiệp của May 10 đều coi việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN không chỉ vì sự an toàn của bản thân mỗi người mà còn vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Họ đã chủ động, tích cực hơn trong việc thực hiện đầy đủ các quy định, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

THU THỦY